

KỶ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021

**Bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật**

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 dự kiến diễn ra cuối tháng 10 và trong tháng 11/2021. Yêu cầu đặt ra đối với kỳ thi là phải bảo đảm chất lượng, nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Để các thí sinh và người dân hiểu rõ hơn về những nội dung liên quan đến kỳ thi, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh.

**Phóng viên:** Mục tiêu đặt ra đối với kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 là gì, thưa đồng chí?

**Đồng chí Lại Văn Hoàn:** Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vai trò của đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định quan trọng nhất. Do vậy, mục tiêu đặt ra đối với kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 là: Tuyển chọn được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để bổ sung số lượng công chức hiện đang khuyết thiếu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ tiêu biên chế được giao và phù hợp với vị trí việc làm; bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch công



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh chủ trì cuộc họp của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh.

chức; đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX,

nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm

chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

**Phóng viên:** Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

**Đồng chí Lại Văn Hoàn:** Thực hiện Thông báo số 85-TB/TU, ngày 22/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 15/5/2021 về thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 và thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Thái Bình năm 2021, các ban giúp việc Hội đồng theo quy định của pháp luật; các bước quy trình tuyển dụng được triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định; các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 được niêm yết công khai, đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Bình và của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Đến nay, công tác chuẩn bị và các điều kiện để tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 vào cuối tháng 10/2021 trong điều kiện phải thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đã được các ban, tiểu ban thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch. Tổng số có 1.623 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện đủ thi, địa điểm tổ chức thi tại Trường Đại học Thái Bình với thời gian 4 ngày, từ ngày 29/10/2021 đến hết ngày 1/11/2021.

**Phóng viên:** Đồng chí có thể cho biết Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đã có phương án như thế nào để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi?

**Đồng chí Lại Văn Hoàn:** UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các ngành xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, do vậy đã thành lập Tiểu ban An ninh - Y tế do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng Tiểu ban, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống dịch Covid-19 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021.

Chuẩn bị cho việc tổ chức thi vòng 1, Tiểu ban An ninh - Y tế đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19, có kế hoạch vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức thi trước ngày 1, các trường hợp thi sinh vi phạm nội quy kỳ thi cần lập biên bản, kịp thời báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh để xử lý nghiêm theo quy định. Ban Giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, giúp Hội đồng trong việc giám sát thi tuyển bảo đảm nghiêm túc, đúng luật và theo các quy định đã đề ra.

**Phóng viên:** Hiện nay, nhân dân rất quan tâm và các thí sinh cũng rất kỳ vọng vào kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021. Xin đồng chí cho biết cần thực hiện tốt những yêu cầu gì để tổ chức thành công kỳ thi, bảo đảm chất lượng, nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật?

**Đồng chí Lại Văn Hoàn:** Để tổ chức thành công kỳ

thi, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các công việc theo kế hoạch, yêu cầu của thành viên Hội đồng, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các thành viên Hội đồng căn cứ nhiệm vụ được phân công, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế của kỳ thi; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bảo đảm công tác an ninh trật tự, công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết để các đồng chí trong các ban giúp việc và phục vụ kỳ thi hoàn thành nhiệm vụ được giao; tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ các thí sinh dự thi, để kỳ thi được khách quan, công bằng, dân chủ và chất lượng.

Ban Coi thi phải thực hiện đúng nội quy, quy chế kỳ thi, các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy kỳ thi cần lập biên bản, kịp thời báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh để xử lý nghiêm theo quy định. Ban Giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, giúp Hội đồng trong việc giám sát thi tuyển bảo đảm nghiêm túc, đúng luật và theo các quy định đã đề ra.

Lực lượng công an, y tế, phục vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an toàn, an ninh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Trường Đại học Thái Bình tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi thành công.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

**NGUYỄN HINH**  
(thực hiện)

**Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Thái Bình trong phòng, chống dịch Covid-19**



Máy khử khuẩn đa năng được đưa vào sử dụng tại Trung đoàn 568.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, đội ngũ trí thức Thái Bình đã có nhiều sáng kiến và đóng góp thiết thực để chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch. Được nghiên cứu, chế tạo vào tháng 3/2020, máy khử khuẩn đa năng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do em Nguyễn Việt Hưng, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình sáng chế đã và đang được sử dụng khá rộng rãi. Đây cũng là dự án giành giải nhì quốc gia cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021. Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Là một trong những người trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nghiên cứu, chế tạo cùng em Nguyễn Việt Hưng, tôi thấy máy khử khuẩn đa năng là sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho mọi người. Máy tích hợp các tính năng: phun dung dịch khử khuẩn tự động, sấy khô tự động, khử khuẩn bề mặt một số

vật dụng (điện thoại, kính mắt, chìa khóa, ví tiền...); có thể điều khiển tự động nâng, hạ máy phục vụ cho trẻ em và người khuyết tật khi muốn sử dụng; có hệ thống áp quy riêng để sử dụng được ở những nơi không có điện lưới. Sản phẩm này đã được đưa vào sử dụng tại Trung đoàn 568 (Bộ CHQS tỉnh), Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình, một số trường học, cơ quan, hộ gia đình... với hàng triệu lượt người sử dụng trong hơn 1 năm qua, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Máy khử khuẩn đa năng được người sử dụng đánh giá là tiện dụng, có độ ổn định cao, ít hỏng hóc.

Chúng tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với những sáng kiến hiệu quả. Trong quá trình tổ chức tiếp nhận để khám, điều trị các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm Covid-19, đội ngũ trí thức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai một số giải pháp sáng tạo trong điều

hành, thực hiện khám chữa bệnh như: tổ chức giao ban trực tuyến qua hệ thống Zoom, thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, sử dụng hệ thống PACS để hội chẩn các trường hợp có kết quả chẩn đoán hình ảnh; làm kính chắn giọt bắn, chế tạo máy sát khuẩn tay nhanh tự động nhỏ gọn, rất tiện lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức Bệnh viện còn thiết lập 1 phòng mổ áp lực âm để phục vụ điều trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2...

Ông Lại Đức Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Để phát huy hơn nữa trí tuệ của đội ngũ trí thức Bệnh viện, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn và quản lý, nhất là hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử. Đầu tư hệ thống monitor theo dõi trung tâm để tăng cường hiệu quả quản lý theo dõi người bệnh. Nghiên cứu cải tiến bộ quần áo bảo hộ chống dịch bảo đảm vừa chống được lây nhiễm vừa tạo độ mát cho người sử dụng. Nghiên cứu máy khử

khẩu điều khiển từ xa để khử khuẩn thường xuyên khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, tránh rủi ro cho nhân viên y tế.

Với chức năng, nhiệm vụ tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Ngay từ khi dịch bùng phát, Liên hiệp Hội đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn trang bị các kiến thức phòng, chống dịch cho người dân nông thôn, giáo viên, học sinh, điều dưỡng viên trong toàn tỉnh. Họp đồng các nguồn lực cấp phát hơn 3.000 tờ rơi, 1.200 chai nước sát khuẩn, nước rửa tay, hơn 13.000 khẩu trang, 1 máy khử khuẩn tự động cho người dân, nhà trường và các chốt kiểm soát dịch. Ngoài ra, để góp phần động viên tinh thần chống dịch của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, trí thức tình nguyện xung phong tham gia công tác phòng, chống dịch tại các tâm dịch "nóng" nhất trong cả nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết: Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao hơn nữa hiệu quả các sản phẩm khoa học công nghệ. Tiếp tục phát huy năng lực của đội ngũ trí thức để có thêm nhiều sáng kiến trong phòng, chống dịch, góp phần vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

**THU HOÀI**

**Nâng tầm thương hiệu nhờ đầu tư máy móc, công nghệ**

à doanh nghiệp mới bước vào lĩnh vực chế biến thực phẩm ăn nhanh (fast food) nhưng Công ty TNHH Liên Hạnh (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế cho thương hiệu ViOne. Một trong những yếu tố để có được kết quả đó là doanh nghiệp đã đầu tư mạnh trang bị máy móc và ứng dụng khoa học công nghệ mới.

Gần một năm qua, chị Phạm Thị Tuyết Lan, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình thường sử dụng sản phẩm phở bò, phở gà ăn liền ViOne của Công ty TNHH Liên Hạnh cho bữa sáng của cả nhà. Chị Lan chia sẻ: Gia đình tôi lựa chọn phở ViOne vì đây là sản phẩm được làm từ gạo nên ăn không bị cảm giác nóng ở cổ như khi ăn mì tôm. Điểm hấp dẫn của các sản phẩm phở bò, phở gà ăn liền ViOne là có vị ngọt, ngon không khác một bát phở tươi ở quán. Và nếu lỡ có nấu hay úp nước nóng quá thời gian cũng không bị trường, nổ, sệt, rất ngon. Trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, sản phẩm của ViOne giúp gia đình tôi không phải ra ngoài ăn sáng, hạn chế tiếp xúc, phòng dịch an toàn, bảo vệ sức khỏe người thân.

Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty chia sẻ: Không chỉ sản xuất ra bún, phở chất lượng cao, chúng tôi còn nghiên cứu chế biến thành công các loại gia vị như vị nước cốt ngọt thanh, vị nguyên bản cho phở bò và phở gà. Các sản phẩm phở không chỉ mang đúng đặc trưng hương vị cổ truyền phở Việt mà còn tròn vị phù hợp với người tiêu dùng mọi vùng miền. Chúng tôi đã thành công trong hoạt động công nghiệp hóa món ăn truyền thống, nâng tầm giá trị nông sản và mang đến cho người tiêu dùng thêm một trải nghiệm thú vị về ẩm thực.

Nhờ đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại, Công ty TNHH Liên Hạnh đã sản xuất ra các dòng sản phẩm cao cấp từ gạo; tạo sức mạnh cạnh tranh cho sản phẩm cả về chất lượng và giá thành; tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng và ký kết được các đơn hàng cho nhà máy Samsung Bắc Ninh, hệ thống siêu thị BigC toàn miền Bắc...

với tổng sản lượng gần 400 tấn mỗi tháng. Năm 2020, doanh thu của Công ty đạt gần 300 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2019. 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Công ty đạt 255 tỷ đồng; mục tiêu phần đầu năm nay đạt 350 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2020.

Ông Trần Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Sau hơn một năm hỗ trợ máy móc cho Công ty TNHH Liên Hạnh, qua kiểm tra, đánh giá, chúng tôi khẳng định chương trình khuyến công đã hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả. Từ thực tiễn hiệu quả mô hình này đã lan tỏa, cũng có niềm tin và khích lệ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao doanh thu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

**KHÁC ĐUẦN**



Đầy chuyền sản xuất phở ăn liền của Công ty TNHH Liên Hạnh đạt tỷ lệ tự động hóa hơn 80% quy trình sản xuất.